

Số:/TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng tại buổi làm việc để kiểm điểm tiến độ và triển khai phương án sắp xếp ngành hàng và bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc.**

Ngày 19/02/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng chủ trì buổi làm việc để kiểm điểm tiến độ và triển khai phương án sắp xếp ngành hàng và bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDAĐTXD huyện; Ban quản lý chợ Mọc, Điện lực Tân Yên, Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện; đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Cao Thượng. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng có ý kiến một số nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư).

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban quản lý chợ Mọc tổ chức kê vẽ, phân lô trên thực địa các gian hàng theo tổng mặt bằng bố trí chợ tạm đã được phê duyệt, thời gian xong trước ngày **22/02/2024**.

Tổ chức lực chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng xong trước ngày **01/3/2024**. Chỉ đạo đơn vị thi công triển khai ngay xây dựng xong chợ tạm và đưa vào hoạt động trước ngày **05/3/2024**. Việc triển khai xây dựng phải đảm bảo đúng quy trình, trình tự và tiến độ đã đề ra, không để phát sinh các yếu tố chủ quan làm chậm tiến độ triển khai dự án. Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm nếu dự án chậm triển khai xây dựng, không đảm bảo tiến độ đề ra.

2. Ban Quản lý chợ Mọc.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ xử lý tài sản, tổ chức thanh lý tài sản do nhà nước đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thời gian xong trước ngày **23/02/2024**.

Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sắp xếp vị trí bán hàng cho các tiểu thương đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp và đồng thuận của các tiểu thương, nhân dân. Thời gian xong trước **01/3/2024**.

Tổ chức triển khai đưa chợ tạm vào vận hành, hoạt động trước ngày **05/3/2024** và phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,

vệ sinh môi trường...và thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa của người dân và các tiểu thương tại chợ.

Trong quá trình triển khai bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tích cực tuyên truyền, vận động giải quyết những thắc mắc của các tiểu thương, nhân dân, không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện xảy ra.

3. Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện.

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng các tin bài, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã về việc triển khai bố trí chợ tạm và xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc để nhân dân nắm rõ thời gian thực hiện nhằm không để ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa của các tiểu thương và nhân dân. Đồng thời tạo sự đồng thuận của các tiểu thương tại chợ và nhân dân trong quá trình triển khai.

4. Các cơ quan: Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Tân Yên.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo phương án bố trí và sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại chợ tạm phục vụ đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Mọc.

5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, cập nhật tiến độ triển khai bố trí chợ tạm và triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, kịp thời báo cáo Thường trực UBND huyện về tiến độ thực hiện để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời.

6. UBND các xã, thị trấn.

Phối hợp với Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền đến người dân trên hệ thống truyền thanh của xã để người dân nắm được việc triển khai bố trí chợ tạm và xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc nhằm không làm ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa của người dân.

UBND thị trấn Cao Thượng phối hợp với Ban quản lý chợ Mọc tích cực nắm tình hình về tâm tư, nguyện vọng của các tiểu thương tại Chợ, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động giải quyết những thắc mắc của các tiểu thương, nhân dân, không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện xảy ra. Chỉ đạo Công an thị trấn thường xuyên tuần tra, nhanh chóng nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại chợ tạm khi đi vào hoạt động. Trường hợp các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền giải quyết kịp thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

7. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận buổi làm việc đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính và Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án ĐTXD huyện; Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện, Ban quản lý chợ Mọc; Điện lực Tân Yên;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Đặng